



FAQs - QUỸ DCDE CHIA CỔ TỨC

1

Tại sao quỹ DCDE lại chia cổ tức cho nhà đầu tư?



A

Quỹ DCDE chia cổ tức nhằm mang lại cho nhà đầu tư dòng thu nhập tiền mặt hàng năm, đồng thời phần tài sản còn lại trong danh mục là các cổ phiếu vẫn tiếp tục có cơ hội tăng trưởng vốn thông qua sự phát triển của thị trường chứng khoán. Mục tiêu này nhằm hỗ trợ nhà đầu tư đạt được cả thu nhập định kỳ lẫn tăng trưởng dài hạn từ khoản đầu tư của họ vào quỹ.

2

Khi nhận cổ tức bằng tiền mặt thì tôi có đóng thuế không?



A

Có, phần cổ tức tiền mặt mà bạn nhận được từ quỹ DCDE chịu thuế theo quy định của luật thuế hiện hành. Mức thuế áp dụng có thể phụ thuộc vào loại hình nhà đầu tư (cá nhân hay tổ chức).

3

Giá NAV của quỹ sẽ thay đổi sau khi chia cổ tức không?



A

Có, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền cổ tức được phân phối. Khi cổ tức được trả bằng tiền mặt, số tiền này sẽ được rút ra từ tổng tài sản của quỹ, dẫn đến giảm tổng giá trị tài sản ròng (NAV) và giảm giá trị NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/ccq).

Ví dụ minh họa: Giả sử giá trị tài sản ròng của quỹ DCDE trước khi chia cổ tức là 120 tỷ VND, với tổng số chứng chỉ quỹ là 10 triệu chứng chỉ. Giá NAV/ccq lúc này là 12.000 VND.

Trước khi chia cổ tức:

- Tổng NAV: 120 tỷ VND
- Tổng số chứng chỉ quỹ: 10 triệu chứng chỉ
- Giá NAV/ccq: 12.000 VND

Giả sử quỹ quyết định chia cổ tức là 1.000 VND cho mỗi chứng chỉ quỹ. Tổng số tiền cổ tức phân phối sẽ là:

- Cổ tức phân phối: 1.000 VND x 10 triệu chứng chỉ = 10 tỷ VND

Sau khi chia cổ tức:

- Tổng tiền mặt phân phối: 10 tỷ VND
- Tổng NAV mới: 120 tỷ VND - 10 tỷ VND = 110 tỷ VND
- Giá NAV/ccq mới: 110 tỷ VND / 10 triệu chứng chỉ = 11.000 VND

Sau khi chia cổ tức, NAV/ccq của quỹ giảm từ 12.000 VND xuống còn 11.000 VND trên mỗi chứng chỉ quỹ. Sự giảm này phản ánh việc giảm giá trị tài sản ròng do phân phối tiền mặt dưới hình thức cổ tức.

Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến kỳ vọng tăng trưởng vốn lâu dài của quỹ. Thực tế, việc phân phối cổ tức có thể coi là một dấu hiệu tích cực về khả năng sinh lời của quỹ, và nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng vào sự tăng trưởng vốn trong dài hạn.

4

Tôi có nên lo lắng về việc giảm NAV sau khi chia cổ tức không? Có phải việc giảm NAV làm ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng vốn của quỹ?



A

Không cần thiết phải lo lắng quá nhiều về sự giảm tạm thời của NAV sau khi chia cổ tức. Sự giảm giá này phản ánh việc phân phối tiền mặt cho nhà đầu tư và không ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng vốn của quỹ. Thực tế, quỹ DCDE không chỉ nhằm mang lại dòng thu nhập từ cổ tức mà còn hướng tới việc tăng trưởng vốn gốc thông qua các khoản đầu tư chiến lược vào thị trường chứng khoán.

5

Tôi có tốn phí ngân hàng khi nhận cổ tức không?



A

Không, nhà đầu tư không tốn phí ngân hàng khi nhận cổ tức từ quỹ DCDE. Phí Ngân hàng liên quan đến việc chuyển trả cổ tức cho nhà đầu tư sẽ do Quỹ chịu, và được thông qua bởi BDD quỹ.

6 Cổ tức sẽ được thanh toán vào thời điểm nào trong năm?



A

Cổ tức thường được thanh toán sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM). Ngày cụ thể cho việc thanh toán cổ tức sẽ được thông báo trước qua các kênh chính thức của quỹ sau khi AGM diễn ra. Nhà đầu tư nên theo dõi thông báo từ quỹ để cập nhật lịch trình chi tiết.

7 Tôi có thể tái đầu tư cổ tức vào quỹ không? Nếu có, quy trình như thế nào?



A

Có, bạn hoàn toàn có thể tái đầu tư cổ tức nhận được vào quỹ. Sau khi cổ tức được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn, bạn có thể sử dụng số tiền này để mua thêm chứng chỉ quỹ của quỹ.

8 Làm thế nào để tôi cập nhật thông tin liên lạc để đảm bảo nhận được thông báo cổ tức?



Để cập nhật thông tin liên lạc, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Chăm sóc khách hàng của Dragon Capital qua hotline 18001203 hoặc zalo zalo.me/dragoncapitalvietnam. Bạn nên cung cấp thông tin mới nhất bao gồm địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ liên lạc để đảm bảo nhận được tất cả thông báo từ quỹ, bao gồm cả thông báo về cổ tức và các thông tin quan trọng khác.

9 Tại sao nên đầu tư vào chứng chỉ quỹ trả cổ tức tiền mặt?



Đầu tư vào chứng chỉ quỹ trả cổ tức tiền mặt mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho nhà đầu tư, đặc biệt là dòng thu nhập ổn định và cơ hội hoàn vốn trong một khoảng thời gian nhất định. Tương tự như việc cho thuê nhà, nếu bạn mua chứng chỉ quỹ với giá 10.000 VND mỗi chứng chỉ, và quỹ này trả cổ tức tiền mặt hàng năm là 1.000 VND mỗi chứng chỉ, bạn có thể thu hồi vốn ban đầu trong vòng 10 năm. Đồng thời, giá trị tài sản, giống như một ngôi nhà, vẫn tiếp tục tăng trưởng trong dài hạn. Tương tự như vậy, các công ty trong danh mục đầu tư sẽ tăng trưởng và tạo ra lợi nhuận thông qua hoạt động của họ. Sau khi hoàn vốn, mọi khoản cổ tức nhận được sẽ trở thành lợi nhuận ròng, giúp bạn hưởng lợi từ sự tăng trưởng của quỹ với chi phí vốn bằng không. Chính vì những lý do này, chứng chỉ quỹ trả cổ tức tiền mặt là lựa chọn đầu tư hấp dẫn cho những ai tìm kiếm sự ổn định, dòng tiền đều đặn, và tiềm năng tăng trưởng vốn trong dài hạn.